



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม

ที่ ๒๔๓/ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ได้ออกคำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมาย การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม คำสั่งใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันและได้ ออกไปแล้วก่อนหน้านี้ให้เป็นอันยกเลิก เมื่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ได้ลงนามในคำสั่งนี้แล้ว

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริหารกิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำกุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจขององค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม และให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควร ปรับปรุงเพิ่มเติมการมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของผู้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน จึงสมควรปรับปรุงการแต่งตั้งผู้ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบล

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔๒ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ เป็นไปตามลำดับคำสั่งใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันและได้ออกไป แล้วก่อนหน้านี้ให้เป็นอันยกเลิก เมื่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ได้ลงนามในคำสั่งนี้แล้ว จึงขอแต่งตั้งผู้ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายมานิช เสวสิทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณัฐพงศ์ ระไล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม